



Title :	สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชิงพาณิชย์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 0463 หน้า 6
Date :	เดือนธันวาคม 2556

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

15 ปี แห่งการสร้างสรรค์และพัฒนา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



15 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยึดแนวปฏิบัติตามพระราชปณิธาน ใน 'สมเด็จพระย่า' และพระบรมราชาบาท 'พ่อหลวง' เสริมความแกร่ง สร้าง ความพร้อมก้าวสู่นาคตอย่างมั่นคง เดินหน้ายกระดับศูนย์การแพทย์ มฟล. และเมืองการศึกษานานาชาติ ชูตและผู้แทนร่วมงานคับคั่ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาส ครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2556 โดยในช่วงเช้าของวันแรกเริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูปที่ลานดาว ต่อดด้วยพิธีกรรมทางศาสนาที่หอประชุมสมเด็จพระย่า โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย และกิจกรรมอภิการบตีรายงานประชาชน ส่วนวันที่สองมหาวิทยาลัยจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญดังกล่าว โดยมีคณะทูตานุทูต และผู้แทน จาก 6 ประเทศ อินโดนีเซีย ลาว ภูฎาน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเชก และฝรั่งเศส อธิการบดีมฟล. แคนผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา มฟล. เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ รัต.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวรายงานประชาชน ในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนา มฟล. มีใจความตอนหนึ่งว่า 15 ปีที่ผ่านมา มฟล. ได้ยึดพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จพระย่า และพระบรมราชาบาท พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาโดยตลอด หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น และพร้อมก้าวไปสู่ความเป็น มหาวิทยาลัยต้นแบบของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตั้งมั่นต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสแก่ผู้ยากไร้ มีทุนการศึกษาให้กับทุกคนที่เรียนได้แต่ไม่มีเงินเรียน

มฟล. ยังได้มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาชีพ ศึกษา มีทักษะทางภาษาต่างประเทศที่ใช้ได้ในระดับสากล มีความสามารถ ในการปรับเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ และมีความตั้งใจต่อส่วนรวม ทั้งยังให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษและภาษาจีนมาแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อพร้อม สำหรับการดำเนินงานต่างวัฒนธรรมทั้งในสังคมอาเซียนและสังคมโลกต่อไป ซึ่ง

2 หลักสูตร เป็น 11,000 คน ใน 74 หลักสูตร ในปีที่ 15 และแม้จะเป็น มหาวิทยาลัยใหม่และอยู่เหนือสุดของประเทศ แต่ก็มึ้นักศึกษามาจากทุก จังหวัดในประเทศไทย ในปริมาณที่แตกต่างกันไป จาก 17 จังหวัด ภาคเหนือ 48% ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 30% ภาคอีสาน 9% และภาคใต้ 13% นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 500 คน จาก 23 ประเทศ ทั่วโลก

นักศึกษาแพทย์ มฟล. ร่วมกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์



นักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กำลังสาธิต การใช้เครื่องช่วยฟังการเต้นของหัวใจ เพื่อจะอธิบายการทำงานของหัวใจ แก่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่ง มฟล. จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการจุดประกาย ให้ผู้เข้าร่วมงานสนใจศาสตร์การแพทย์ รวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้ มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อ ก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ นักศึกษาแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ยังได้ทำการตรวจหมู่เลือดและจัดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหมู่เลือด และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

มฟล. เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้โรงเรียน เทศบาล 6 เชียงราย



ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ โรงเรียน เทศบาล 6 นครเชียงราย จัดโครงการ EMS Camp (English Match Science Camp) ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมวนา สวรรค์ วนาธรรม โดยค่ายการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนได้

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

15 ปี แห่งการสร้างสรรคและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



15 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยึดแนวปฏิบัติตามพระราชปณิธานใน 'สมเด็จพระย่า' และพระบรมราโชวาทใน 'พ่อหลวง' เสริมความแกร่ง สร้างความพร้อมก้าวสู่นาคตอย่างมั่นคง เดินหน้ายกระดับศูนย์การแพทย์ มฟล. และเมืองการศึกษานานาชาติ ทูตและผู้แทนร่วมงานคับคั่ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2556 โดยในช่วงเช้าของวันแรกเริ่มต้นด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูปที่ลานดาว ต่อด้วยพิธีกรรมทางศาสนาที่หอประชุมสมเด็จพระย่า โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย และกิจกรรมอภิศรายงานประชาชน ส่วนวันที่สองมหาวิทยาลัยจัดให้มีพิธีเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญดังกล่าว โดยมีคณะทูตานุทูต และผู้แทน จาก 6 ประเทศ อินโดนีเซีย ลาว ภูฎาน ญีปุ่น สาธารณรัฐเชก และฝรั่งเศส อธิการบดีมฟล. แคมฟูมีเกียรติ คณะผู้บริหาร พนักงาน และนักศึกษา มฟล. เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวรายงานประชาชนในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนา มฟล. มีความตอนหนึ่งว่า 15 ปีที่ผ่านมา มฟล. ได้ยึดพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จพระย่า และพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาโดยตลอดหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น และพร้อมก้าวไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตั้งมั่นต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งโอกาสแก่ผู้ยากไร้ มีทุนการศึกษาให้กับทุกคนที่เรียนได้แต่ไม่มีเงินเรียน

มฟล. ยังได้มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้ในวิชาชีพที่ศึกษา มีทักษะทางภาษาต่างประเทศที่ใช้ได้ในระดับสากล มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีสู่การปฏิบัติ และมีน้ำใจต่อส่วนรวม ทั้งยังให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษและภาษาจีนมาแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อพร้อมสำหรับการทำงานต่างวัฒนธรรมทั้งในสังคมอาเซียนและสังคมโลกต่อไป ซึ่งที่ผ่านมามีบัณฑิต มฟล. ที่จบออกไปประมาณ 1 หมื่นคน สามารถทำงานในแวดวงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รวมถึงต่อยอดการศึกษาระดับสูงอีกเป็นจำนวนมาก ทำให้จำนวนนักศึกษาทวีสูงขึ้นทุกๆ ปี จากรุ่นแรกทั้งหมด 62 คน ใน

2 หลักสูตร เป็น 11,000 คน ใน 74 หลักสูตร ในปีที่ 15 และแม้จะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่และอยู่เหนือสุดของประเทศ แต่ก็มีนักศึกษามาจากทุกจังหวัดในประเทศไทย ในปริมาณที่แตกต่างกันไป จาก 17 จังหวัด ภาคเหนือ 48% ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 30% ภาคอีสาน 9% และภาคใต้ 13% นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 500 คน จาก 23 ประเทศ ทั่วโลก

นักศึกษาแพทย์ มฟล. ร่วมกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์



นักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กำลังสาธิตการใช้เครื่องมือช่วยฟังการเต้นของหัวใจ เพื่อจะอธิบายการทำงานของหัวใจ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่ง มฟล. จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการจุดประกายให้ผู้เข้าร่วมงานสนใจศาสตร์การแพทย์ รวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆ ให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ที่นำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อก้าวสู่เส้นทางการเป็นนักวิทยาศาสตร์ต่อไป นอกจากนี้ นักศึกษาแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ยังได้ทำการตรวจหมู่เลือดและจัดบอร์ดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหมู่เลือด และอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

มฟล. เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้โรงเรียน เทศบาล 6 เชียงราย



ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จัดโครงการ E.M.S Camp (English Match Science Camp) ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาธรรม โดยค่ายการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการเรียนรู้ด้านเนื้อหาวิชา รวมถึงสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. เป็นวิทยากรให้ความรู้ในค่ายดังกล่าว